
 

 

Q&A : ITEL OPP Day Year-end 2024 

วนัองัคารที ่4 มนีาคม 2568  

 

1. GLS ขาดทุน ที ่Gross level ใน 4Q24 เพราะอะไร?  

ตอบ  ในไตรมาส 4 บรษัิทมกีารกลับรายการขายบางรายการ รวมไปถงึการตัง้ค่าใชจ้่ายประมาณการที่

เพิม่ขึน้ ในการใหบ้รกิารและการขายของ GLS ซึง่ปัจจุบันเราเรยีกว่า IHT – Interlink Health Tech โดย

ปกตเิราจะมกีารขาย ทัง้แบบขายตรงกับหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถงึขายผ่านตัวแทนทีไ่ปไดส้ัญญาคู่กับ

ภาครัฐ ในชว่งทีผ่่านมาในไตรมาส 4 ซึง่จะมรีายการบางรายการทีเ่ป็นการขายใหกั้บตัวแทน ซึง่ตัวแทน

ไปขายใหกั้บภาครัฐอกีทนีงึ  

ซึง่ในสว่นน้ี จะมปีระเด็นเรือ่งของการเก็บเงนิทีล่่าชา้ ท าใหท้างออดเิตอรใ์หเ้ราตัง้ส ารองในส่วน

น้ีเอาไว ้ในกรณีทีย่ังเก็บเงนิไม่ได ้ซึง่ตอ้งบอกว่า IHT เป็นบรษัิทใหม่ พอเขา้มาเป็นการ Audit ครัง้แรก

ก็จะมีการ Review ในส่วนของ Terms หรือการ Adjust ในเรื่องของบัญชีต่าง ๆ เน่ืองจากยังไม่ไดม้ี

หลักการที่ชัดเจน เลยมีการตัง้หน้ีสงสัยจะสูญขึ้นมาเร็วหน่อย รวมไปถึงการกลับรายการรายไดบ้าง

รายการ แต่จริง ๆ แลว้ถา้เราไปดู Terms หรือการช าระเงิน ส่วนใหญ่ของลูกคา้ทัง้ 2 ฝ่ัง ฝ่ังที่เป็น 

Recurring การสลายนิ่ว รวมไปถงึการขายอุปกรณ์จะม ีLead Time อยู่ประมาณ 6-8 เดือน ซึง่ตรงน้ีที่

จะตอ้งมา Revise ปรับแกใ้นเรือ่งของการตัง้ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญว่า มาตรฐานบัญชทีีเ่ราจะ Apply กับ 

IHT ควรจะเป็นแบบไหน ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลแลว้ก็คุยกับ Auditor ซึง่เป็นเหตุผลที่

ท าใหข้าดทุนใน Gross Level ในไตรมาส 4 ก็คอืเหตุผลดังกล่าว 

 

2.  ก าไรขาย Data Center สุทธหิลงัภาษเีหลอืเทา่ไหร?่  

ตอบ  มกี าไรหลังเสยีภาษีทีบ่ันทกึเขา้ไปอยู่ในงบแลว้อยู่ที ่ 123 ลา้นบาท ซึง่สว่นน้ีเองไดแ้สดงอยู่ใน

งบไตรมาส 4 โดยสมบูรณ์ ซึง่เป็นก าไรจากการซือ้มาขายไปของกจิการ มวีธิกีารคดิของเราก็คือ เราได ้

เงนิช าระ หักวงเงนิลงทุนทีเ่ราลงไป คนืเงนิกูแ้บงกใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่จะท าให ้Transaction 

หรอืรายการน้ีเป็น Net จรงิ ๆ เลยเป็นทีม่าของการบันทกึก าไรที ่123 ลา้นบาทหลังหักภาษีเงนิได ้ 

 

3.  Data Service ท ัง้ ๆ ทีเ่ป็น Recurring แต ่GPM ลดลงทุกปีเป็นเพราะอะไร? 

ตอบ  ในปีที่ผ่านมา มีการหมดสัญญาของ USO 1 ท าใหร้ายไดใ้นสว่นน้ีหายไป ซึง่จรงิ ๆ  เริม่หายไป

ตัง้แต่เดอืน 7 ทีผ่่านมา โดยตอนแรกบรษัิทคาดว่าการประมูล ในการต่อสัญญาถูกประมูลแลว้เสร็จในสิน้

ปี 2024 หรอื 2567 แลว้ก็มกีารพจิารณาประกาศผูช้นะ ซึง่เกดิขึน้ในเดอืนมกราคม – กมุภาพันธ ์ปี 2568 

น้ี ปัจจุบันเราอยู่ในระหว่างขัน้ตอนของการเสนอเซ็นสัญญา ซึง่ตอ้งบอกว่าสัญญาทีม่กีารประมูลทีเ่กดิขึน้

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ไม่ไดม้ีแค่สัญญาเราสัญญาเดียว สัญญาอื่นใน USO1 ที่หมดสัญญาก็เกดิการ

ประมูลขึ้นมา เพราะฉะนั้นเวลาเสนอขอ้มูลในการขึ้นไปอนุมัต ิผูช้นะรวมไปถึงอนุมัติการเซ็นสัญญา

จะตอ้งเสนอทัง้หมด ซึง่พอเอาทัง้หมดมารวมกันมูลค่ามันเกนิอ านาจของรักษาการเลขากสทช. ก็เลย

เป็นทีม่าทีต่อ้งเสนอกับบอรด์ในการเซ็นอนุมัตลิงมาอกีท ีปัจจุบันเรือ่งอยู่ระหว่างทางบอรด์พจิารณาแลว้

ก็ลงนามอนุมัต ิน่าจะเกดิขึน้ในเดือนมีนาคมแลว้มีความเป็นไปไดท้ี่จะเริม่ใหบ้รกิารในวันที่ 1 เมษายน 



 

 

การเริม่ใหบ้รกิารเป็นการกดปุ่ ม เพราะว่าทุกอย่างมอียู่ในพืน้ที่อยู่แลว้ ก็จะท าใหร้ายไดใ้นส่วนทีห่ายไป

ดังกล่าว กลับมาในชว่งไตรมาส 2 

 ทัง้น้ีทัง้นั้น ในฝ่ัง USO1 ที่ต่อสัญญาจะไปหมดสิน้ปี ซึง่เราจะเล็งเห็นว่า USO1 และ USO2  

จะหมดพรอ้มกันในช่วงสิน้ปีน้ี ปัจจุบันเราอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานว่า เป็นไปไดห้รือไม่ที่จะ

พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์หรือไม่กับประชาชน หน่วยงาน หรือ ส านักงานกสทช.  

จะด าเนินการต่อหรือไม่อย่างไร ถา้ผลของการพจิารณาหรือหารือดังกล่าวเป็นบวกว่า ควรจะมี Digital 

Infrastructure หรือ อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายขอบหรือพื้นที่ห่างไกลใหกั้บประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

ดังกล่าว แลว้มีการ Funding ลงมาหรือมีงบประมาณลงมา ก็จะท าใหเ้กดิกระบวนการประมูลแลว้ก็ต่อ

สัญญาต่อไป ซึง่อันน้ีก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามในปีน้ี ในวิธีการอาจจะตอ้งไปหารือในเชงิกฎหมายว่า 

สามารถทีจ่ะท าไดใ้นกรอบระยะเวลาไหน เหตุการณ์ที่เกดิขึน้ก็คือ สัญญาหมดถงึเริม่ประมูลแลว้กว่าจะ

ไดผู้ช้นะ ซึง่จากเดือนกรกฎาคมปีที่แลว้ที่หมดจนมาถึงวันที่เปิดใหบ้รกิาร สมมุติว่าเป็น 1 เมษายน  

เราจะเห็นว่ามันจะมชี่วงเวลาที่ประชาชนไม่สามารถใชบ้รกิารไดอ้ยู่ประมาณครึง่ปี ประมาณ 6–7 เดือน 

ซึง่ตอ้งเรียนว่าอาจจะเป็นสิง่ที่ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่เขาไดร้ับผลกระทบ อันน้ีเราก็อยู่ในระหว่างการ

หารอืแลว้ก็พูดคุยในสว่นน้ี 

  

4. จากการทีบ่รษิทัประกาศซือ้หุน้คนืดว้ยจ านวนเงนิ 300 ล.บน ัน้ ขอทราบว่าจะยงัด าเนนิการ

ตอ่ไปหรอืไม ่และมแีผนจะซือ้จนครบจ านวนหรอืไม ่อยา่งไร และจะเริม่ซือ้อยา่งตอ่เนือ่งเมือ่ไร? 

ตอบ  ในส่วนของการประกาศซื้อหุน้คืน เราด าเนินการตามที่เราขอมติไว ้ทัง้น้ี จังหวะการเขา้ซือ้ 

หรอืปรมิาณการซือ้จะขึน้อยู่กับสภาวะของตลาดในแต่ละวัน โดยบรษัิทไม่มนีโยบายทีจ่ะควบคุมราคาหุน้

ในตลาด ดังนั้น การด าเนินการซือ้หุน้จะเป็นไปในลักษณะของการซือ้เมือ่ราคามีความเหมาะสมและใน

ปรมิาณทีเ่หมาะสม  

ในช่วงที่ผ่านมา กลไกแรงซือ้และแรงขายยังคงเป็นไปตามปกตใินตลาด เราไม่มีการเขา้ไปมี

บทบาทในกระบวนการที่สง่ผลต่อราคาหุน้ในตลาด ดังนัน้ การซือ้หุน้คนืจะด าเนนิการในจุดทีบ่รษัิทเห็น

ว่าเหมาะสม ทัง้ในดา้นราคาและปรมิาณทีเ่หมาะสม ขัน้ตอนของการซือ้คืน ไม่ว่าจ านวนหุน้จะมากหรอื

นอ้ยเพยีงใด บรษัิทจะพจิารณาว่าจะด าเนนิโครงการต่อไปหรือปิดโครงการ รวมถงึการวางแผนเกีย่วกับ

การขายคืน การจดทะเบียนเพิ่มหรือลดทุนในส่วนของหุน้ที่ซื้อคืน ทัง้หมดน้ีเป็นกระบวนการที่ทาง 

แอดมินตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสม ซึง่ขัน้ตอนดังกล่าวจะมีผลโดยตรงกับเรื่องของวันที่ในการ 

Exercise Warrant ซึง่ตามที ่CFO ไดช้ีแ้จงไปก าหนดการ Exercise Warrant จะเกดิขึน้ในชว่งไตรมาส 

4 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการ Exercise หรือไม่ บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการจดทะเบียนเพิม่หรือลดทุนกับ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อจ านวนหุน้ที่ซือ้คืนและ Warrant ที่ถูก 

Exercise 

 

 

 

 



 

 

 

5. ปัจจุบนัจ่ายดอกเบีย้หนีร้ะยะส ัน้อยูท่ ีป่ระมาณกี ่% และทางผูบ้รหิารคาดวา่ปีนีจ้ะเก็บเงนิ

จากหนีร้ะยะส ัน้ทีค่งคา้งอยูจ่ากสิน้ปีทีแ่ลว้ ไดป้ระมาณเทา่ไหร?่ 

ตอบ  บรษัิทมอัีตราดอกเบีย้ระยะสัน้อยู่ทีป่ระมาณ 4-5 เปอรเ์ซ็นต ์ทัง้น้ี เหตุผลทีเ่รามดีอกเบีย้ระยะสัน้

ในระบบเป็นเพราะการด าเนินงานดา้นการเงนิของโครงการ (Project Financing) โดยบรษัิทมกีารหารอื

กับธนาคารพันธมิตร ทุก ๆ โครงการที่ไดร้ับการพจิารณา ธนาคารที่ชนะการคัดเลือกจะเป็นผูจ้ัดหา 

Project Financing ใหส้ าหรับโครงการนั้น ๆ ดว้ยอัตราดอกเบี้ยที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน อยู่ในช่วง 4-5 

เปอร์เซ็นต ์และมีการปรับลดหรอืปรับแกต้ามอัตราในตลาด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาวะทางการเงนิใน

ปัจจุบัน 

 ปีน้ีเราไดว้างแผนทีจ่ะเก็บเงนิจากหน้ีคงคา้งในระบบของเราอกีประมาณ 1,000 กว่าลา้นบาท ซึง่

ในจ านวนนั้นรวมถงึโครงการ USO1 และ USO2 ที่ทยอยมกีารช าระเขา้มา โดยยอดดังกล่าวจะเป็นสว่น

หนึ่งของการเก็บเงินที่เกิดขึ้นในปี 2025 หรือ 2568 เช่นกัน ส าหรับปี 2567 เราสามารถเก็บหน้ีใน

โครงการอนิเทอรเ์น็ตห่างไกลและอนิเทอร์เน็ตชายขอบ คือ USO1 และ USO2 ไดเ้ป็นอย่างดี โดยเก็บ

เงนิมาประมาณ 1,200 ลา้นบาท ท าใหก้ารเก็บเงนิเริม่ตรงตามรอบมากขึน้เรือ่ย ๆ  

ซึง่ปัจจุบัน เราสามารถยืนยันไดว่้ากระบวนการวางบลิและการเก็บเงนิของเราเป็นไปตามรอบ

ปัจจุบันแลว้ และไม่มกีรณีของหน้ีคา้งช าระระยะเวลานาน 

 

6. ขา่วที ่TikTok ประกาศลงทุนกวา่ 3 แสนลา้นในไทย เป็นบวกกบับรษิทัไหม 

ตอบ ในเรื่องของ TikTok ประกาศลงทุนในไทย รูปแบบการลงทุนคลายกับ Hyperscaler หรือ Data 

Center Player อืน่ ๆ ในเรือ่งของการประกาศลงทุน สว่นใหญ่เงนิจะถูกใชไ้ปใน 3 สว่นหลัก คอื สว่นแรก

เป็นเรื่องของการซือ้ที่ดนิ ส่วนที่สองคือการสรา้ง Data Center หรือโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ  และส่วน

สดุทา้ยคอืการจัดหาอุปกรณ์ไอท ีเพือ่ใหร้ะบบสามารถด าเนนิงานได ้ส าหรับในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับเราจรงิ 

ๆ ก็คือเรื่องของการเชือ่มต่อ ซึง่ในอดีตเราอาจจะมองการเชือ่มต่อเป็นแบบ 1:1 ส่วนที่เกีย่วขอ้งกับเรา

จรงิ ๆ แลว้ จะเป็นส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการเชือ่มต่อ ซึง่เรียนว่าการเชือ่มต่อในอดีต เราอาจจะมองการ

เชือ่มต่อเป็นแค่ 1:1 เช่น บรษัิทนั้น ๆ กับ Internet Service Provider ซึง่เราก็เขา้มาเป็นส่วนกลางใน

การเชือ่มต่อใหกั้บเขา แต่ในความเป็นจรงิโลกยุคปัจจุบัน สังเกตไดว่้าเมือ่เราใชง้าน Social Media เรา

อาจกดลงิกแ์ละไปปรากฏบนแพลตฟอรม์วดิโีอของอกีค่ายหนึง่ ซึง่เป็นคนละเจา้ของ สิง่ทีเ่ห็นไดช้ัดเจน

ก็คอื การเชือ่มต่อไม่ไดจ้ ากัดอยู่เพยีงแบรนดใ์ดแบรนดห์นึง่ แต่สามารถเชือ่มต่อขา้มแพลตฟอรม์ได ้  

เพราะฉะนั้นสิง่ที่เกดิขึน้ คือ จ านวนลงิกห์รือจ านวนการเชือ่มต่อจะไม่ใช่ 1:1 แต่จะเป็น 1 ที่

ขยายตัวแบบ Exponential เพราะเจา้ที ่1 ตอ้งเชือ่มไปหาเจา้ที่ 2 และเชือ่มไปหาเจา้ที่ 3 เป็นตน้ และ

เจา้ที่ 2 ยังตอ้งเชือ่มไปหาเจา้ที ่3 ท าใหจ้ านวนลงิกท์ี่เกดิขึน้มปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้แบบทวีคูณ ดังนั้น เรา

เชือ่ว่าเราจะเป็นผูใ้หบ้รกิารที่ไดร้ับอานิสงสจ์ากการเป็นผูใ้หบ้รกิารส าหรับกลุ่มเหล่าน้ี และเราสามารถ

ด าเนินการในส่วนดังกล่าวได ้ทัง้น้ี เราไดเ้คยแชร์เรื่องน้ีไปแลว้ว่า เรามีการจดตัง้ Consortium ร่วมที่

เรยีกว่า AseanConnect.One และเริม่รับรูร้ายไดใ้นชว่งไตรมาสที ่2 ทีผ่่านมา 

 



 

 

เรามองว่าจุดใหบ้รกิารไม่ไดจ้ ากัดเพียงในประเทศไทย แต่หากขอ้มูลผ่านประเทศไทยหรอืมา

จากจุดใดก็ตามในประเทศไทย เราสามารถเป็นผูใ้หบ้รกิารได ้ในปัจจุบัน TikTok มีการเชือ่มต่อ Data 

Center ระหว่างมาเลเซยีและเวยีดนาม ซึง่แน่นอนว่าการเชือ่มต่อดังกล่าวตอ้งผ่านประเทศไทย เรามอง

ภาพว่า เราเป็นหนึง่ใน Consortium ของ AseanConnect.One ทีไ่ดร้ับประโยชน์จากสว่นน้ี โดยคู่สัญญา

ที่เซ็นสัญญาในมาเลเซยีก็เป็นสมาชกิของ Consortium ของเรา และด าเนินการเชือ่มต่อผ่านประเทศ

ไทย 

เพราะฉะนั้น การที่มีการลงทุนและตัง้ Data Center ในประเทศไทย ผมมองว่าน่าจะส่งผลเชงิ

บวกมากขึน้ เน่ืองจาก Traffic หรือปรมิาณขอ้มูลทีว่ิง่มาจบในประเทศไทยจะมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างมาก 

ต่างจากเดมิที ่Traffic สว่นใหญ่แค่วิง่ผ่านประเทศ สิง่น้ีน่าจะเป็นประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อย่างชัดเจน 

 

7. ทศิทางผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นอยา่งไร? มปัีจจยัอะไรเป็นตวัหนุน 

ตอบ  ในสว่นของ Pipeline และ Contract ทีไ่ดม้กีารเซ็นไวแ้ลว้ ทางทมีบรหิารไดใ้หข้อ้มูลทีย่นืยันว่า

มีความปลอดภัยและมั่นคง รวมถงึในส่วนของสัญญาใหม่ทีไ่ดเ้ซ็นเขา้มานั้น เป็นผลลัพธ์ที่ต่อเน่ืองจาก

การด าเนินงานล่วงหนา้ในชว่งก่อน Lead Time ของไตรมาสที ่1 โดยเราไดม้กีารจัดท าสัญญาล่วงหนา้

กับลูกคา้อย่างต่อเน่ือง น่ีคอืผลลัพธจ์ากความพยายามและการด าเนนิงานในชว่งปีทีผ่่านมา 

ส าหรับงานที่เป็นสัญญา Non-Recurring เช่น โครงการที่เซ็นในช่วงเดือนตุลาคมหรือ

พฤศจกิายนที่ผ่านมา ถือเป็นงานที่มีการเริม่ด าเนินงานแลว้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ USO WiFi ซึง่มี

เป้าหมายในการขยาย WiFi ไปยังพืน้ทีท่ีต่อ้งการเพิม่เตมิ เราไดร้ับสัญญาในช่วงเดอืนสงิหาคมของปีที่

แลว้ และไดท้ยอยด าเนินการติดตัง้ รวมถึงรับรูร้ายไดบ้างส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 และยังคง

ด าเนนิต่อไปในไตรมาสที ่1 

แนวทางการด าเนนิงานของ Interlink Telecom คอื การสง่มอบ (Deliver) โครงการใหเ้สร็จสิน้

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อใหป้ระชาชนหรือหน่วยงานที่ตอ้งการบรกิารสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเร็วทีส่ดุ 

อกีทัง้ยังชว่ยใหบ้รษัิทสามารถรับรูร้ายไดจ้ากโครงการไดเ้ร็วขึน้ ขณะเดยีวกัน ทมีบุคลากรเองก็สามารถ

โยกยา้ยไปด าเนนิงานในโครงการใหม่ ๆ ต่อไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนั้น เรายังด าเนินงานในโครงการอื่น ๆ  เช่น โครงการตดิตัง้ CCTV ซึง่มีบทบาทส าคัญ

ต่อความปลอดภัยและคุณภาพชวีิต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต ้ เราไดด้ าเนินการขยายผลและท างาน

ร่วมกับพันธมติรทัง้ในภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ือง 

 

8.  ปี 2024 รายไดพ้ลาดเป้าจากโครงการใดครบั (ทีค่ดิวา่จะได ้แตไ่มไ่ด)้ และเป็นเพราะอะไร 

ตอบ  การหยุดรับรูร้ายไดจ้ากสัญญาและการต่อสัญญา การหยุดรับรูร้ายไดจ้ากสัญญาเกดิจากการ

สิน้สุดของสัญญา USO อย่างไรก็ตาม ไดม้ีการด าเนินการต่อสัญญา โดยจากมุมมองของเรา เราคาดว่า

การต่อสัญญาน้ีจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นบรกิารทีม่ปีระโยชน์ต่อประชาชน แต่ดว้ยขอ้จ ากัด

ดา้นระเบียบการจัดซื้อจัดจา้ง เรามีความมุ่งมั่นใหทุ้กขั ้นตอนด าเนินไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเองจึงตอ้งปฏิบัติตามขัน้ตอนอย่างเคร่งครัด ส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาด าเนินการ

เพิม่เตมิ 



 

 

 

ทัง้น้ี การประมูลไดเ้สร็จสิน้และมกีารประกาศผูช้นะอย่างเป็นทางการ ขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนการรอการเซ็น

สัญญา  

การเรียนรูจ้ากโครงการที่พลาด เรายอมรับว่าในบางโครงการ เราพลาดจากการไดง้าน 

ยกตัวอย่างงานดา้นระบบความมั่นคงทางอากาศซึง่เราใหบ้ริการดา้นไฟเบอร์ แต่พบว่าระบบอื่น เช่น 

เรดาร์ ก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ี และมีคู่แข่งขันที่น าเสนอในจุดที่ตรงกับความ

ตอ้งการมากกว่า 

ในฐานะฝ่ายบรหิาร เราเนน้ย ้าว่า การพลาดในบางโครงการไม่ใชค่วามลม้เหลวทีไ่ม่อาจยอมรับ

ได ้เราจะไม่ปรับขอ้เสนอในลักษณะที่บดิจุดแข็งของเราใหเ้ป็นจุดอ่อน หรือเสนองบประมาณที่ต ่ากว่า

ตน้ทุน ความคุม้ค่าของลูกคา้ (Value Proposition) เป็นสิง่ส าคัญที่เรายึดมั่น โดยค านึงถึงตน้ทุนที่

สมเหตุสมผล ความเสีย่งทีค่วบคุมได ้และการเตบิโตอย่างยั่งยนืขององคก์ร 

 

9. จากปี 2024 ก าไรบรษิทัอยู่ที ่303 น ัน้ ขอถามว่าปีนีเ้ราจะรกัษาก าไรเท่าปีทีผ่่านมาหรอืท า

ใหก้ าไรเตบิโตไดห้รอืไม ่ช่วยอธบิาย  

ตอบ ในส่วนของก าไร บรษัิทตัง้ใจที่จะเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยนื เพราะฉะนั้นในมุมของรายได ้

และก าไร เราพยายามท าใหส้ ิง่เหล่าน้ีสอดคลอ้งกันอยู่เสมอ เราท าใหส้อดคลอ้งดว้ยการน าโปรเจค 

ใหม่ ๆ ทีม่คุีณภาพเขา้มาเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดมิไว ้ เน่ืองจาก Business ของเราเป็น Recurring เราจงึ

ใหค้วามส าคัญกับการรักษาลูกคา้เดิมพรอ้มกับต่อยอดความสัมพันธ์ ในขณะเดียวกัน เราก็พยายาม

น าเสนอบรกิารที่ดีที่สุดใหกั้บลูกคา้ใหม่ในราคาที่สามารถแข่งขันไดใ้นตลาด และมองหาวธิีที่จะท าให ้

ลูกคา้อยู่กับเราในระยะยาว ซึง่ถอืเป็น Nature หลักทีเ่ราด าเนนิงาน  

เพราะฉะนัน้ เราเชือ่ว่าหากเราด าเนนิการตามแนวทางเหล่าน้ีต่อไป เราก็ยังไม่หยุดคดิทีจ่ะขยาย

ไปสูเ่ทรนดต่์าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Hyperscaler หรอือะไรก็ตาม เราก็มสีว่นเกีย่วขอ้งไม่

มากก็นอ้ย เรายังยนืยันความตัง้ใจเดมิว่าเราท าในสิง่ทีเ่ราถนัด ซึง่น่ีก็เป็นขอ้ดทีีช่ว่ยใหลู้กคา้ของเราเกดิ

ความชืน่ชมว่าเราไม่ไดด้ าเนนิการแบบสะเปะสะปะ 

 

10. ผูบ้รหิารคาดว่าการที ่Hyperscaler ก าลงัเขา้มาประเทศไทยมากขึน้เรือ่ย ๆ ทาง ITEL 

จ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนใหญ ่ๆ ในโครงขา่ยหลกัอกีหรอืไม ่

ตอบ โครงข่ายและการใหบ้รกิาร Hyperscaler ส าหรับการใหบ้รกิาร Hyperscaler เราสามารถทราบ

ต าแหน่งพื้นที่ที่พวกเขามักเลือกใชง้านล่วงหนา้ ซึง่พื้นที่เหล่าน้ีมักมีการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานะเป็นพื้นที่สีม่วง เช่น บางนา ECC และพื้นที่ต่างจังหวัดในภาคตะวันออก  

เมื่อเขา้ซือ้ที่ดนิหรือสรา้ง Data Center โครงข่ายไฟเบอร์ออพตกิจ าเป็นตอ้งถูกเดนิไปยังจุดดังกล่าว

โดยเชือ่มต่อจากจุดสุดทา้ยของโครงข่ายที่เรามีอยู่ ซ ึง่โดยส่วนใหญ่จุดน้ีมักไม่ไดอ้ยู่ห่างจากพื้นที่ที่

ลูกคา้ซื้อที่ดินมากนัก การลงทุนในลักษณะน้ีเรียกว่า Last Mile โดยบริษัทไดล้งทุนในส่วนน้ีอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถลากหรือเชื่อมโครงข่าย ICT ไปถึงจุดปลายทาง เช่นเดียวกับการติดตัง้

อนิเทอรเ์น็ตภายในบา้น เมือ่โครงขา่ยหลักเดนิผ่านถนนใหญ่แลว้ การเชือ่มต่อยังตอ้งด าเนนิการต่อไปยัง



 

 

ตัวบา้นของลูกคา้ หรือในกรณีน้ีคือ Data Center การลงทุนในส่วน Last Mile น้ีเป็นการลงทุนทีจ่ าเป็น 

เปรยีบเสมอืนการตัดถนนซอยย่อยเพือ่เชือ่มกับถนนหลัก ชว่ยใหบ้รกิารสามารถเขา้ถงึปลายทางไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ 

การลงทุน Last Mile และประสทิธภิาพการใชท้รัพยากร ค าถามเกีย่วกับการเป็นการลงทุนขนาด

ใหญ่หรือไม่นั้น ตอ้งเรียนว่าการลงทุน Last Mile ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเฉพาะจุดในดา้น Fiber หรือ 

Bandwidth ซึง่สามารถใชป้ระโยชน์ (Utilize) จากโครงข่ายหรอืทรัพยากรทีเ่รามอียู่แลว้จากการลงทุน

ในอดตี จงึท าใหต้น้ทุนรวมไม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมาก แต่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านทรัพยากรได ้

สงูสดุ 

 

11. สดัสว่นรายได ้Recurring ปัจจุบนัมเีทา่ไหร ่และปีนีต้ ัง้เป้าจะเพิม่เป็นเทา่ไหร่ 

ตอบ สัดส่วนรายได ้Recurring และ Non Recurring สัดส่วนของรายได ้Recurring และ Non 

Recurring อยู่ในช่วงประมาณ 40-60 หรือ 45-55 โดยในปี 2024 เราปิดตัวเลขที่ 52-48 ซึง่หมายถงึ

รายไดใ้นส่วน Recurring มีสัดส่วน 52% และ Non Recurring 48% ส าหรับปี 2025 เราคาดการณ์ว่า

หากรายไดจ้ากสัญญา USO ทีห่ยุดรับรูร้ายไดใ้นสว่น Recurring ตัง้แต่กลางปี 2024 กลับมารับรูร้ายได ้

อกีครัง้ จะชว่ยใหส้ัดสว่นรายได ้Recurring มกีารเตบิโตเมือ่เทยีบกับ Non Recurring 

เป้าหมายสัดสว่นรายไดใ้นอนาคต เราคาดหวังว่าสัดส่วนรายไดจ้ะขยับไปใกลเ้ป้าหมายสมมุตทิี่

วางไว ้คือ 60-40 โดยบรษัิทจะยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี การรักษาความ

สมดุลระหว่าง Recurring และ Non Recurring จึงเป็นหัวใจส าคัญของแผนการเติบโตที่ยั่งยืน 

ในระยะยาว 

 

12. พอทราบครา่ว ๆ หรอืเปลา่คะ วา่ USO3 Bt 1,240 m จะเริม่รบัรูไ้ดจ้รงิ ๆ ใน Quarter ไหน  

หลงัเขา้มาคดิวา่ Impact ตอ่ Data Service Gross Margin เป็นยงัไง  

ตอบ กระบวนการปกตขิองงานภาครัฐและสถานะของ USO3 งานภาครัฐโดยปกตเิริม่ตน้จากความ

ตอ้งการและงบประมาณ กอ่นจะเขา้สูก่ารพัฒนา Terms of Reference (TOR) เพือ่ใชใ้นการออกประมูล 

ส าหรับโครงการ USO3 ขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนการตัง้คณะกรรมการพจิารณา TOR โดยคณะกรรมการจะท า

หนา้ทีพ่จิารณา TOR เพือ่ใหเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิหลังจากพจิารณา TOR จะเขา้สู่

กระบวนการ Public Hearing เพื่อใหส้าธารณชนทราบถึงรายละเอียดที่ก าหนดไว ้และจากนั้นเขา้สู่

ขัน้ตอนการประมูลจนถงึประกาศผูช้นะ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นขัน้ตอนปกตขิองงานภาครัฐ 

การคาดการณ์การด าเนนิงานของ USO3 จากสถานะปัจจุบันไปจนถงึจุดทีส่ามารถเริม่การประมูล

ได ้คาดว่าในชว่ง 2-3 เดอืนขา้งหนา้ จะเริม่มกีารด าเนนิกจิกรรมตามล าดับ หลังจากนัน้ คาดว่าโครงการ

จะสามารถผูกพันในสัญญาไดใ้นชว่ง ไตรมาสที ่2-3 และจะเริม่รับรูร้ายไดใ้นชว่งถัดไป  

นอกจากน้ี ยังมีโครงการที่เกีย่วขอ้งหรือเกีย่วเน่ืองที่จะเขา้มาเพิม่เตมิ ซึง่หากมีขอ้มูลอัปเดต 

บรษัิทจะด าเนนิการแจง้ใหนั้กลงทุนทราบอย่างต่อเน่ือง 

 

 



 

 

 

13. ITEL หากหกัก าไร Onetime จะเห็นวา่ ก าไรลดลงอยา่งมากและพลาดจากเป้า 2024 ทีต่ ัง้

ไวข้องบรษิทั อยากทราบว่า บรษิทัมแีผนทีจ่ะด าเนนิงานในปีใหม่นี้ 2025 เพือ่ชดเชยการ

ท างานทีพ่ลาดเป้าไปในปี 2024 อย่างไร และม ัน่ใจแค่ไหนว่า จะท าไดต้ามแผนทีต่ ัง้ไวใ้นปี 

2025 

ตอบ ก าไรพเิศษและผลกระทบต่อรายไดโ้ดยรวม บรษัิทเคยอัปเดตใหนั้กลงทุนทราบแลว้ว่า มีก าไร

พเิศษทีเ่กดิจากการขายกจิการและการซือ้ขายกจิการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หนึง่ในสาเหตุทีท่ าใหร้ายได ้

โดยรวมในปีทีผ่่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายคอืความล่าชา้ของบางโครงการ ทัง้น้ี บุคลากรของบรษัิทมี

ศักยภาพสงูในการรับมือและด าเนนิงานในโครงการต่าง ๆ ซึง่สามารถชว่ยสรา้งก าไรเสรมิในบางส่วนได ้

แต่ในปีทีผ่่านมา บรษัิทพลาดโอกาสในสว่นน้ีไป  

  การคาดการณ์ส าหรับปี 2025 ส าหรับปีน้ี บรษัิทเชือ่มั่นว่าเมือ่องคป์ระกอบต่าง ๆ  เขา้ที่มากขึน้ 

รวมถึง Pipeline งานที่ไดแ้ชร์ไวก้่อนหนา้น้ี ทุกอย่างจะสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบรื่นมากขึ้น

นอกจากน้ี บรษัิทคาดหวังว่าจะมโีครงการใหม่ ๆ  เพิม่เขา้มาอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสรมิสรา้งรายไดแ้ละผล

ประกอบการใหแ้ข็งแกร่งและยั่งยนืในอนาคต 

 

14. ปัจจุบนับรษิทัม ีBacklog เทา่ไหร ่จะรบัรูปี้นีเ้ท่าไหร?่ 

ตอบ Backlog ทีเ่รามอียู่ในมอื ณ สิน้เดอืนธันวาคมปีทีผ่่านมา อยู่ทีป่ระมาณ 1,921 ลา้นบาท โดยใน

ยอดน้ียังไม่นับรวมการต่อสัญญาและไม่นับรวมสัญญาใหม่ ๆ ทีเ่ขา้มา หากค านวณจากสัญญาทีม่อียู่แลว้ 

ยอดทีส่ามารถรับรูร้ายไดจ้ะอยู่ทีป่ระมาณ 1,479 ลา้นบาท ทัง้น้ี ยังมสีัญญาใหม่ ๆ ทีผู่บ้รหิารไดช้ีแ้จงไว ้

กอ่นหนา้น้ี  

ซึง่ก าลังอยู่ในขัน้ตอนต่าง ๆ เชน่ บางสัญญาอยู่ระหว่างการยืน่เสนอราคา บางสัญญายืน่แลว้แต่

รอประกาศผล บางสัญญาประกาศผลแลว้แต่รอการเซ็นสัญญา บางสัญญาเซ็นแลว้แต่รอการรับรูร้ายได ้

และบางสัญญารับรูร้ายไดไ้ปแลว้ แต่ยังมสีว่นงานทีเ่หลอืทีต่อ้งด าเนนิการ หากรวมทัง้หมดน้ีจะเป็นงาน

ทีอ่ยู่ในลักษณะ Secure ซึง่ผูบ้รหิารของเราไดร้ะบุว่ายอดรวมจะอยู่ทีป่ระมาณ 2,000-2,200 ลา้นบาท 

 

15. ปีนีบ้รษิทัวางงบลงทุนเท่าไหร?่ ใชล้งทุนอะไรบา้ง 

ตอบ งบลงทุนของเราจะอยู่ทีป่ระมาณ 200-300 ลา้นบาทต่อปี โดยกอ่นหนา้น้ีเราไดอั้ปเดตขอ้มูลใน

สว่นของการลงทุน Last Mile ซึง่ในปัจจุบัน Data Center ของเรามอีายุพอสมควร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน 

Data Center ก็มอีายุการใชง้าน แต่ดว้ยเรามลูีกคา้ทีม่ั่นคงและ Secure เราจงึจัดสรรงบประมาณบางสว่น

ไปปรับปรุงระบบเหล่าน้ี เพือ่ท าใหอุ้ปกรณ์มคีวามทันสมัยยิง่ขึน้ สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้

ได ้และยังคงรักษาระดับการใหบ้รกิารใหอ้ยู่ในมาตรฐานทีด่ี พรอ้มสรา้งความมั่นใจใหกั้บลูกคา้ของเรา  

ซึง่คอืภาพรวมของสิง่ทีเ่ราด าเนนิการอยู่  

ส าหรับธีมส าคัญที่อยากใหทุ้กคนไดต้ดิตาม อันแรกคือเรื่องของงานภาครัฐทีล่่าชา้ เราคาดว่า

ในช่วงเดือน 3, เดือน 4 และเดือน 5 จะมีการประมูลโครงการจ านวนมาก รวมถงึการประกาศผลผูช้นะ  

ซึง่เป็นไปตามกระบวนการ  



 

 

ธีมที่สองที่น่าจับตามองคือเรื่องของ USO การขยายอนิเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกลซึง่จะน า

ความเจรญิมาสูพ่ืน้ทีนั่น้ ๆ ทุกครัง้ทีอ่นิเทอรเ์น็ตเขา้ถงึ ปัจจุบันรัฐบาลใหค้วามส าคัญกับการผลักดันเรื่อง

ดจิทิัลในทุกมติ ิไม่ว่าจะเป็น Digital Economy, Digital Transaction, Digital Health และดา้นอืน่ ๆ ค า

ว่า "Digital" จะเกดิขึน้ไม่ไดห้ากไม่มอีนิเทอร์เน็ตหรอืโครงสรา้งพืน้ฐานที่เชือ่มต่อถงึพืน้ทีเ่หล่านัน้ ซึง่

เราเห็นว่างานน้ีเป็นประโยชน์กับประเทศ และเราก็คุน้เคยกับการด าเนินงานในลักษณะน้ี เราจงึมองว่า

เป็นหนึง่ในเป้าหมายส าคัญ 

ธีมที่สามคือ การมาของ Hyperscaler จุดที่เราเกีย่วขอ้งมีสองส่วนส าคัญ จุดแรกคือเรื่องการ

เชือ่มต่อ ซึง่เราเชือ่ว่าการเชือ่มต่อจะไม่ใชแ่บบ 1:1 แต่จะเป็น One to Many หรือการเชือ่มต่อหนึง่จุด

ไปยังหลาย ๆ ที่ ซ ึง่เราคาดว่าจะไดร้ับอานิสงสจ์ากตรงน้ี นอกจากน้ี การที่ Hyperscaler เขา้มาจะมี

ลูกคา้เกดิขึน้ตามมา สง่ผลใหเ้กดิเรือ่งของ Cloud Implementation ซึง่ในปัจจุบันเราก าลังผลักดันเรื่อง

น้ีอย่างต่อเน่ือง และมองว่าเป็นจุดส าคัญทีอ่ยากใหนั้กลงทุนไดต้ดิตาม 

เรายังคงมุ่งมั่นทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยนื โดยเรามทีมีบรหิารและทมีพนักงานทีร่่วมมือ

ผลักดันตามนโยบายน้ี หากนักลงทุนมคี าถามเพิม่เตมิ สามารถสง่ค าถามที ่IR@interlinktelecom.co.th 

เราจะมทีมีหรอืผูบ้รหิารตอบค าถาม 

 

*** จบชว่ง Q&A ขอบคุณค่ะ/ครับ *** 

 


